



Toàn ban Việt ngữ của đài FMGenki kính chào quý thính giả

Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Trong thời gian gần đây, mọi người đã có nghe lần nào nhóm từ SDGs lần nào chưa? SDGs là mục tiêu phát triển bền vững. Thành phố Himeji đã được chọn là Thành phố Tương lai của SDGs, được đề ghi nhận những nỗ lực của thành phố này đối với các SDGs. Mọi người có muốn làm việc trên SDGs kết hợp quen thuộc với chúng không?



☆Mở đầu là thông báo về việc nghỉ việc không phân phối thư từ cục bưu điện trong ngày thứ bảy

Từ tháng 10 trở đi, không phân phối thư tín thông thường từ cục bưu điện trong ngày thứ bảy – cho đến hiện nay thì thư tín chỉ không phân phối trong ngày chủ nhật nhưng nay thì cả thứ bảy và chủ nhật đều không phân phối.

Thêm vào đó số ngày cho việc gửi qua bưu điện, số ngày mất nhiều hơn, so với hiện nay mất nhiều hơn 1 ngày. Thêm vào đó thì khi gửi hàng qua bưu điện đến 5 giờ chiều, với khu vực lân cận thì sẽ đến vào ngày kế tiếp giờ thì phải mất đến 2 hơn ngày.

Tuy nhiên, như về thư cấp tốc đặc biệt, bưu phẩm chuyển phát nhanh, thì vẫn như từ trước đến nay, sẽ phát vào thứ 7, chủ nhật.



Một khi gửi qua bưu điện, nhớ dành thời gian dài hơn so với hiện nay.

☆ Tiếp theo là nội dung thông tin về hình ảnh triển lãm cho ひめじ<sup>こくさい</sup>国際<sup>こくさい</sup>交流<sup>こくさい</sup> Festival

Hình ảnh triển lãm cho ひめじ<sup>こくさいこくりゅう</sup>国際交流 Festival được khai diễn từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. ひめじ<sup>こくさいこくりゅう</sup>国際交流 Festival mỗi khi mùa thu đến đều khai diễn lễ hội. Năm này vì ảnh hưởng của Corona-virus loại nên tạm dừng thay vào đó bằng festival triển lãm hình ảnh. Thời gian triển lãm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ chiều. Mọi người nhớ đến xem nhé!

Thêm vào đó, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 có khai diễn trên tầng 2 của イオンタウン<sup>ひめじ</sup>姫路. Từ 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Và cũng như thế từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 24 tháng 1 tại khu lobby thị dân ở tầng 1 của tòa hành chính thị xã Himeji cũng được khai diễn. Thời gian từ 8 giờ 35 phút đến 5 giờ 20 phút chiều. Tất cả đều vào xem không mất tiền.

Tuy nhiên vì ảnh hưởng lây lan của Corona-virus chủng loại mới nên việc vận hành có thể thay đổi giờ hoạt động. Biết thêm chi tiết giờ cùng việc thực thi, vui lòng vào Home-page để xác nhận. Hay liên lạc với <sup>ひめじ</sup> 姫路市<sup>こくさいこくりゅう</sup>国際交流フェスティバル<sup>じっこう いんかい</sup>実行委員会, Tel : 079-287-0820



☆ Sau cùng là lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam được tổ chức tại 見野<sup>みの</sup>の郷<sup>さと</sup>交流館

Từ ngày thứ bảy 2 tháng 10 đến chủ nhật ngày 7 tháng 11, tại 見野<sup>みの</sup>の郷<sup>さと</sup>交流館 ở tầng 1 tại phòng triển lãm, có tổ chức <sup>ぶんか</sup>ベトナム文化交流展<sup>こくりゅうてん</sup>. Lịch sử cùng ẩm thực và văn hóa cùng nhiều tiết mục khác được giới thiệu trên các bản in về trưng bày. Thời gian trưng bày là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vào cửa tự do không mất tiền.

Ngoài ra, ngày chủ nhật 17 tháng 10 từ 10 giờ sáng tại 見野<sup>みの</sup>の郷<sup>さと</sup>交流館, có khi diễn buổi giao lưu văn hóa. Nhằm giới văn hóa Việt Nam cùng cư dân trong vùng, giao lưu thân hữu cùng thông hiểu sự dị biệt nêu có.

Biết thêm chi tiết về lễ hội đến hỏi tại 見野みのの郷交流館さとこうりゅうかん hay qua

Tel: 079-252-6659

***Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt***